

Huyện Dương Minh Châu, ngày tháng 6 năm 2024

Số: 190/LĐLĐ

Về việc tuyên truyền liên quan đến Phật giáo

Kính gửi: - Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội phát tán, lan truyền nhiều hình ảnh về một người tự xưng là Thích Minh Tuệ (*tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh*)¹, mặc trang phục như tu sĩ Phật giáo, đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và có nhiều bình luận theo các chiều hướng khác nhau, tạo nên “hiện tượng Thích Minh Tuệ”.

Do đó, nhằm đảm bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo liên quan Phật giáo trên địa bàn huyện diễn ra đúng quy định pháp luật và hiến chương, nội quy, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Căn cứ Công văn số 550/LĐLĐ ngày 18/6/2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc quan tâm công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản, quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp cùng các ngành nắm chắc tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; có biện pháp xử lý, giải quyết tình huống tập trung đông người, gây cản trở và ảnh hưởng an toàn giao thông, gây phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương nhất là khi ông Lê Anh Tú tới địa bàn; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu của các thế lực thù địch, cực đoan, các hành vi lợi dụng vụ việc để tập trung đông người, xúi giục, lôi kéo tín đồ gây mất đoàn kết tôn giáo, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và vi phạm pháp luật.

2. Phối hợp cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo đoàn viên, người lao động vận động người thân và những người xung quanh, nhất là tín đồ Phật giáo hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước là luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và cách thức tu tập của mọi người, nhưng cần phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm

¹ Ngày 16/5/2024, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản số 151/HĐTS-VP1 và Ban Tôn giáo Chính phủ có Công văn số 795/TGCP-PG về việc thông báo người được mạng xã hội gọi là “Su Thích Minh Tuệ” không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh. Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, định hướng dư luận, không để các đối tượng thiếu thiện chí có cơ hội lợi dụng tuyên truyền, kích động gây mất ổn định xã hội.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo Liên đoàn Lao động huyện và cấp ủy những vấn đề phát sinh để phối hợp giải quyết theo quy định.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**

Thái Thị Bích Thủy

